

ที่ สกม. 112/2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอรียนเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุน การเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/เภสัชกร
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

ด้วยสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุน การเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม หัวข้อ “Professional Practice Seminar Series” Theme “Best Practice in Oncology Pharmacy” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 แบบ Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน แบบ online	ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565	หลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
สมาชิกสมาคมAPOPA,เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,000 บาท	1,500 บาท
เภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประสงค์เทียบโอนหน่วยกิตการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม	1,500 บาท	2,000 บาท
บุคคลทั่วไป	1,500 บาท	2,000 บาท

ดังนั้น สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จึงขอส่งรายละเอียดการประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ และพิจารณาสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านระบบได้ที่ https://www.apopathai.org/meeting/meeting_details/2 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชื่อบัญชี สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บัญชีเลขที่ 031-7-09530-5 และ Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนออนไลน์ต่อไป การประชุมนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ CPE ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงานผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิและตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จัดการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(เภสัชกรกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง)

นายกสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (สกม.)

เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท38 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099-3-00043177-4